

Số: 2682/SNN-KH  
V/v đẩy mạnh thực hiện  
các chính sách xã hội.

*Tuyên Quang, ngày 30 tháng 11 năm 2015.*

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện văn bản số 3435/UBND-VX ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

Các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân; đồng thời chủ động lồng ghép việc thực hiện các chính sách xã hội gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của đơn vị để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ngành theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2013-2020. Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững...

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là đối với lao động ở nông thôn.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện di chuyển, bố trí dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ bị thiên tai, vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở miền núi. Cải thiện cơ bản tình trạng sử dụng nước sinh hoạt của dân cư, đặc biệt là dân cư nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng núi cao thiếu nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp canh tác đúng quy trình kỹ thuật, để đảm bảo năng suất, sản lượng và nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội; định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở (*báo cáo lồng ghép với báo cáo chuyên môn của đơn vị*) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

*Nơi nhận:* *nh*

- Như trên (*thực hiện*);
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, KH-TC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Hoàng Yến**